

**Chương trình hành động**  
**“Tất cả vì quyền lợi của cử tri, người lao động”**

**Kính thưa: Bà con tri!**

- Tôi tên: Trần Quang Tò; sinh ngày 20-8-1972
- Quê quán: Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Trình độ phổ thông: 12/12 phổ thông
- Trình độ chuyên môn: Đại học Ngũ Văn.
- Lý luận Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính
- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ B
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

***Kính thưa Bà con cử tri !***

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, được cơ quan, tổ chức giới thiệu và cử tri trên địa bàn huyện Nghĩa Hành tín nhiệm, tôi đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tôi đã tập trung chất vấn, giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc triển khai, thực thi pháp luật, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị, bức xúc của cử tri tại địa phương mình ứng cử đến các diễn đàn quan trọng của tỉnh; nhiều ý kiến của cử tri mà cá nhân tôi phản ánh đã được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giải quyết thỏa đáng và góp phần đưa huyện Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tôi được cơ quan, tổ chức, cử tri nơi cư trú giới thiệu tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, đặc biệt là được ứng cử tại quê hương của mình - Quê hương Bình Sơn, tôi lại được gần gũi, gắn bó với nhân dân huyện nhà, đây là vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi, nhưng quan trọng hơn là cơ hội để tôi có dịp cống hiến cho nhân dân huyện nhà, trong đó có nhân dân các xã của huyện Bình Sơn nhiều hơn nữa trên cương vị người đại biểu của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Qua nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn và NQ đại hội Đảng bộ các xã của huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 còn nhiều việc phải làm và cần làm có hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột phá đã được xác định trong Nghị quyết của Đại hội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân huyện nhà. Với bản thân tôi nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tận tâm, tận lực để thực hiện tốt những nội dung công tác cơ bản sau:

**Một là,** Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tham gia công tác giám sát và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất, phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng các cấp giải quyết về những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện các chế độ chính sách; an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị văn minh; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực

phẩm; phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, tái định cư, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững góp giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và các chính sách trực tiếp liên quan đến chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đóng góp, đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc ban hành chủ trương, chính sách phù hợp liên quan đến tập trung các nguồn lực để xây dựng huyện Bình Sơn sớm trở thành huyện Nông thôn mới và đến năm 2025 huyện Bình Sơn sẽ trở Thị xã theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã đề ra.

**Hai là,** Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; quan tâm đến xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Tập trung chăm lo, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân ở khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng bữa ăn ca của công nhân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất trung ương và tỉnh quan tâm, có chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp.

Tập trung triển khai, thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân.

**Ba là,** Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho nên bản thân tôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân làm trọng, tất cả vì quyền lợi của cử tri, người lao động.

### ***Kính thưa Bà con cử tri!***

Được giới thiệu tiếp trực ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại quê hương của mình vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm cao cả của bản thân; do đó, tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và của quê hương Bình Sơn chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Một lần nữa, xin được gửi đến Bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn./.***